



เรียน ผู้เสนอผลงานทุกท่าน
ขอแจ้งกำหนดการส่งผลงานที่แก้ไขเพิ่มเติม...

วันนี้

ข้อความที่ยังไม่อ่าน



Be.StonE



กพร.ขอสรุปรายชื่อผลงานที่สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน ประกอบด้วย
(1) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน
- ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน
(2) รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 31 ผลงาน
- ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน 12 ผลงาน
- ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 16 ผลงาน
- ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 2 ผลงาน
- ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จำนวน 1 ผลงาน
รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ขอบคุณค่ะ

14.37 น.



Be.StonE

สรุปผลการคัดเลือกรางวัลบริการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565
1. ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน
2. ประเภทนวัตกรรมบริการ จำนวน 12 ผลงาน
3. ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 16 ผลงาน
4. ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จำนวน 2 ผลงาน
5. ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จำนวน 1 ผลงาน

Table with 4 columns: ลำดับ, ประเภทรางวัล, ชื่อผลงาน, ผู้เสนอผลงาน, and หมายเหตุ. It lists 11 award categories and their respective winners.



พิมพ์ข้อความ



ข้อมูลการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2565

- 1) รายชื่อผลงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่เสนอเพื่อสมัครขอรับรางวัล จำนวน 38 ผลงาน
- 2) กรมอนามัยส่งผลงานเพื่อสมัครรางวัล ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 36 ผลงาน

โดยลำดับที่ 10-12 (ลำดับ ก. กองแผน ค.อ.10) รวมเนื้อหาผลงานส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ

ผลงานเรื่อง การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ด้วยแพลตฟอร์ม Thai Slop COVID

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
1	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2570	พัฒนาการบริการ	1) นางวิมล บ้านพวน 2) นางอัญญาธิ์ บุญมาประเสริฐ
2	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	เด็กไทยสายตาวีดีซีดีใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า	บูรณาการข้อมูลเพื่อ การบริการ	1) นางปณิตดา จันเมือง 2) นางสาวศศิธรียา โสคาพิชชา
3	สำนักทันตสาธารณสุข	ชมรมสู้อยู่ สุขใจ โลใจฟันดี	พัฒนาการบริการ	นายกลวัชร ปางค์
4	สำนักโภชนาการ	โปรแกรมรับรองเมนูสุขภาพออนไลน์	นวัตกรรมบริการ	น.ส.บังเอิญ ทองมอญ
5	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	การพัฒนาฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชนในประเทศไทย (YFHS Application)	นวัตกรรมบริการ	1) นางอรุณา ทางติ 2) น.ส.ศิริพร เกิดกุลรัตน์
6	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	นวัตกรรมบริการ "หลักสุทธพระศิลาอนุปฏิฐาก (พระอาสาสมัคร ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อ.สว.) หลักสุทธ 70 ชั่วโมง ผ่านระบบ ออนไลน์ กรมอนามัย	นวัตกรรมบริการ	น.ส.จุฑาทิพย์ เจนจิตร
7	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	ดีจังอล แพลตฟอร์ม ก้าวหัวใจ	พัฒนาการบริการ	น.ส.สุพิชชา วงศ์จันทร์
8	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	การพัฒนาแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน E-Learning สำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์ ในการใช้คู่มือเฝ้า ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	พัฒนาการบริการ	นางเปรมฤทัย เกตุเรน
9	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19	การบริการที่ตอบสนอง ต่อสภาวะวิกฤต (ภาพรวมกรม :1 กรม 1 ผลงาน)	นายทัฬหวัช ทัฬหวัชเรือง ศรี
10	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ระบบควบคุมกำกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของ สถานประกอบการสร้างความปลอดภัยประชาชน	นวัตกรรมบริการ	น.ส.บวรรัตน์ อภิขัยนันท์
11	กองแผนงาน	การพัฒนาแบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด (Thai Slop Covid Plus)	นวัตกรรมบริการ	นายศรีณัฐ จำปาไชยศรี
12	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	การขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกัน โควิด19 ด้วยแพลตฟอร์มไทยปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	น.ส.ศศิญา สารธิมา
13	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	การพัฒนาแบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการรับรองผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561	พัฒนาการบริการ	1) นายเอกชัย ชัยเดช 2) นายสุชาติ สุขเจริญ
14	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	การพัฒนาแบบบริโภคนวัตกรรมเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมี ส่วนร่วม	1) น.ส.วราภรณ์ ธารวงษ์ 2) นายกฤษณะ พงศ์ธนากุล
15	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	โปรแกรมสร้างความรอบรู้อนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19	นวัตกรรมบริการ	น.ส.ชวิศา แก้วลอบ
16	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	เครื่องมือการจัดลำดับชุมชนต้นอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี สุขภาพดี	นวัตกรรมบริการ	น.ส.นฤพร บุรณัติ
17	กองกฎหมาย	ระบบพิทักษ์สิทธิสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข	พัฒนาการบริการ	น.ส.ไพสิบลี สราภรณ์
18	ศูนย์วิจัยปฏิบัติการกรมอนามัย	การพัฒนาแบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจ วิเคราะห์และทดสอบสู่มาตรฐานสากล	พัฒนาการบริการ	นางวันนิมา กันต์

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน	ประเภทรางวัล	ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
19	กองแผนงาน	ระบบคัดกรองระดับความเลียงด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Save Thai)	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.แพพพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์
20	กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	ลาสุขขีวีร์ เชื่อได้	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นายสาชายล คล้อยเอี่ยม 2) น.ส.กิ่งพิภูล น่านาญคง(คอ3)
21	สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง	หับวิกฤตสถานการณ์ โควิด19 ด้วยศูนย์พักคอยชุมชนเขตเมือง : บทบาทกรมอนามัย ด้านส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	พัฒนาการบริการ	นางจันทรา นันทมงคลชัย
22	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	ระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเลียงฝุ่นควันอัตโนมัติ	บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ	นายณรงค์ภัทร อีระวรรณะสิริ
23	ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ	พลังเครือข่ายอนามัยแม่และเด็ก เพื่อการจัดการการคลอดที่ปลอดภัยในถิ่นทุรกันดาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการบริการ	1) นางกฤษณา กาเมือก(คอ1) 2) นางรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ (คอข)
24	ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	การพัฒนา 6 โปรแกรมคุณค่าสร้างเด็กไทยคุณภาพ (6 Value MCH Program) เขตสุขภาพที่ 2	พัฒนาการบริการ	นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ
25	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	9 อย่างเพื่อสร้างลูก ตูแลเด็กแบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชัน	นวัตกรรมการบริการ	นายอุดมศักดิ์ แก้วบังเกิด
26	ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ด้วยกลไกพระคิลาบุญภูฐาน (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อ.ลาว) เขตสุขภาพที่ 3	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นายชาติ สิตาคำ 2) นางนางอุสินี ชัยแก้ว
27	ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	ระบบติดตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	นวัตกรรมการบริการ	นางพัชราภรณ์ พัฒนะ
28	ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	Thai Fil Stop Fal	พัฒนาการบริการ	1) นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ 2) น.ส.ณัฏฐรัตน์ ศรีจันทร์
29	ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	บริหารจัดการการคุมกำเนิดเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6	พัฒนาการบริการ	1) นางศิริพร จรรย์จิรวัฒนา 2) นางนงลักษณ์ สุขเอี่ยม
30	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	รูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการของไลน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (Line Official Account) 'สุขภาพดีมีรางวัล' ของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ	นวัตกรรมการบริการ	1) นพ.ชาติ ธาราราชธิป 2) นายอวิวัฒน์ บุครตาบุตร
31	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายอาหารปลอดภัยไทย-ลาว	พัฒนาการบริการ	นางสุภาภรณ์ สมุทศิลป์
32	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	การจัดอาหารให้เด็กปฐมวัยตามภาวะโภชนาการ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและที่บ้าน	พัฒนาการบริการ	นางโสพรรณ เรืองเจริญ
33	ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	การพัฒนาต้นแบบแม่คิลาบุญภูฐาน	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) ว่าที่ร้อยตรียุทธกร ประพากรณ์ 2) นางสาววรรณพร สว่างบุญ
34	ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครวัยรุ่นและสตรียุติการค้ามนุษย์ที่ปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 9	นวัตกรรมการบริการ	1) นางทรงคุณ ศรีดวงโชติ 2) น.ส.อัญญาภัค วรรณัญญุศม์
35	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	สร้างเด็กอัจฉริยะด้วยการพัฒนาทักษะสมอง เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	1) น.ส.ไปยดา วิวิทย์ 2) นางศินิภา ไลวัตร
36	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	Six B Value คู่มือพัฒนาความรอบรู้สุขภาพเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10	พัฒนาการบริการ	นางอุมพร สังข์ฤกษ์
37	ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ	สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม	1) นางไลภิตา สุขจรู 2) น.ส.รุชานา ยาชะวัต
38	ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขตต่าง ประเทศ	สื่อภาพกระบวนการแปรงฟันสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	นวัตกรรมการบริการ	น.ส.ทัศนดา อุตวิกุล